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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

ชงงบเพิ่มแจกไอแพดม.ปลาย 2 หม่ืนคน 

  

 
ฝากวรวจัน์หางบเพ่ิมแจกไอแพดเดก็ม.ปลาย 2 หม่ืนคน  

เม่ือวนัท่ี 13 ธ.ค. ดร.ชินภทัร ภมิูรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กพฐ.) 
เปิดเผยถึงการดาํเนินโครงการการดาํเนินโครงการส่งเสริมให้เด็กมีคอมพวิเตอร์ใช้ หรือ วัน 
แทบ็เล็ต พซีี เปอร์ ชายด์ ว่า ขณะนีเ้ร่ืองดังกล่าวได้มีบริษัทต่างๆทยอยนําเสนอเคร่ืองแทบ็
เลตเข้ามาอย่างต่อเน่ือง เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความหลากหลายของ
เคร่ืองและความพร้อมของเนือ้หาที่มีอยู่ ซึง่เร่ืองเหลา่นีเ้ป็นการทํางานท่ีสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เตรียมการไว้อยู่แล้ว ดงันัน้ในระหว่างนี ้สพฐ.กําลงัดคูวามชดัเจนของ

ข่าวจากหนังสือพมิพ์เดลินิวส์   ฉบบัประจาํวันที่  ๑๔   เดอืนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า  ๒๓ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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งบประมาณวา่ งบประมาณท่ีขอแปรญติัเพ่ิมเติมไปนัน้จะได้ตามท่ีขอไปหรือไม ่สว่นการแจกแท็บเลต

ให้กับนักเรียนช่วงชัน้อ่ืนๆนัน้จะสํารวจตามความพร้อมของโรงเรียนและเขตพืน้ท่ี ซึ่งอาจจะต้อง

มีสเปคเคร่ืองและคุณสมบติัต่างๆท่ีหลากหลายตามช่วงชัน้ของนักเรียนท่ีใช้ และไม่มีการตัง้สเปค

ตวัเคร่ืองว่าจะใช้บริษัทไหนเป็นพิเศษ เพราะ สพฐ.กําหนดผู้ เรียนเป็นท่ีตัง้ ดงันัน้ต้องนํามาตรฐาน

ของผู้ เรียนมาเป็นหลกัเกณฑ์เพ่ือกําหนดสเปคเคร่ือง และเม่ือนกัเรียนมีอยู่ 4 ช่วงชัน้การใช้แท็บเล็ตก็

จะมีความแตกตา่งกนั 

เลขาธิการ กพฐ. กลา่วตอ่ไปวา่ สําหรับการจดัสรรแท็บเลตให้นกัเรียนช่วงชัน้อ่ืนได้ประมาณก่ี

คนนัน้คงต้องฝากให้นายวรวจัน์ เอือ้อภิญญกลุ รมว.ศกึษาธิการ หางบประมาณเพ่ิมให้ โดย สพฐ.จะ

ทํางานในส่วนของการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการสํารวจความพร้อมของโรงเรียน โดยจะเปิดทางให้

นําเคร่ืองท่ีมีสเปคสูงเข้ามาเสนอด้วย และพิจารณาว่าจะสามารถดําเนินการในช่วงชัน้ไหนได้บ้าง 

และแน่นอนหากเคร่ืองท่ีสเปคสูงก็ต้องใช้กับเด็กระดับชัน้ม.ปลาย ซึ่ง สพฐ. ต้องเตรียมจํานวน

นักเรียนและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมก่อน หลังจากนัน้ค่อยประเมินเป็นวงเงินงบประมาณเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามวนัท่ี 21 ธ.ค. จะมีการเปิดตวัโครงการวิจยัการใช้

แท็บเลตของนกัเรียนชัน้ ป.1 ดงันัน้ผลการวิจยัน่าจะมีข้อค้นพบคณุลกัษณะของเคร่ืองด้วยวา่ใช้งาน

ได้มากน้อยแคไ่หน 

“สําหรับบริษัทแอปเปิล้ท่ีมานําเสนอแผนท่ีจะเข้าร่วมโครงการนีด้้วยนัน้ ผมเสนอความเห็นไป

ยงับริษัทแอปเปิล้ให้ทําการบ้านเร่ืองแผนการส่งเสริมการใช้เคร่ืองไอแพดเพ่ือการเรียนการสอน โดย

สพฐ.จะไปสํารวจความพร้อมของโรงเรียน และต้องมีหลักเกณฑ์ความพร้อมของโรงเรียนในการ

นําไปใช้ เช่น ครู ประสอบการณ์การใช้ไอทีของโรงเรียน เป็นต้น จะเป็นองค์ประกอบท่ีต้องพิจารณา 

ซึง่จะจดัสรรประมาณ 10,000 – 20,000 เคร่ืองสําหรับเด็กม.ปลาย โดยบริษัทแอปเปิล้จะไปเคาะ

ราคาออกมาวา่จะอยูท่ี่ราคาเทา่ไหร่ และ สพฐ.จะวางแผนในการดําเนินการตอ่ไป” ดร.ชินภทัร กลา่ว  

 


